



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>แถลงการณ์สำนักพระราชวัง</p> <p>- เสนอข่าว สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปประทับ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า พระอาการประชวรจากการติดเชื้ของทางเดินหายใจดีขึ้นแล้ว ไม่ทรงมีพระปรอท ทรงพระกรรสะลดลงมาก รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ กลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันที่ 6 ส.ค. 2562</p>
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์โพสทูเดย์ เว็บไซต์แนวหน้า สปริงนิวส์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>- เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. นัดพบกับหมอพื้นบ้าน พร้อมด้วย นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย เรื่องการรับรองใบอนุญาตหมอพื้นบ้าน โดยนายอนุทินได้ลงนามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เพื่อให้หมอพื้นบ้านตามระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้เป็นหมอพื้นบ้านโดยไม่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ ซึ่งระเบียบและประกาศทั้ง 3 ฉบับจะมีผลทันทีหลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา</p> <p>นายเดชา กล่าวว่า ขอขอบคุณรมว.สธ.ที่ปฏิบัติตามนโยบายที่หาเสียงไว้ และแก้ปัญหาให้หมอพื้นบ้านสามารถนำกัญชามารักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ขอให้สธ.รับคนไข้ 40,000 คน ไว้ในระบบการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ทั้งหมด โดยจะขอเป็นที่ปรึกษาและติดตามผล โดยย้ำว่าการใช้กัญชารักษาผู้ป่วยต้องเป็นน้ำมันกัญชาที่มีสูตรใกล้เคียงของตน ไม่มีค่าใช้จ่าย และให้ผู้รับสารสกัดน้ำมันกัญชากลับบ้าน</p> <p>นายปานเทพ กล่าวว่า การลงนามเพื่อแก้ไขระเบียบการรับรองหมอพื้นบ้านนี้ ถือเป็นก้าวแรกในการสร้างความไว้วางใจให้ประชาชน ในการคืนสิทธิให้หมอพื้นบ้านเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์</p> <p>น.ส.รสนา กล่าวถึงการปลูกกัญชา ว่า ควรให้แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านปลูกก่อนเพราะคนกลุ่มนี้มีใบประกอบวิชาชีพและมีใบรับรอง และไม่ต้องกังวลเรื่องการนำไปใช้ในทางที่ผิด เพราะหากผิดจริงจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตและใบรับรองและยังมีโทษทางอาญาด้วย หากดำเนินการได้ดีค่อยให้ผสม.และชาวบ้านปลูกต่อไป</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ยังได้ลงนามประกาศ สธ. อีก 2 ฉบับ คือ 1.เรื่อง กำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านตามกฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่จะสามารถปรุงหรือสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และ 2.เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ประกาศ สธ.ทั้ง 2 ฉบับ เกี่ยวข้องกับการปรุงยาและตำรับยา ซึ่งเมื่อรมว.สธ.ลงนามแก้ไข จะทำให้หมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยปรุงเฉพาะราย ดีขึ้น</p> <p>นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มทยอยอบรมหมอพื้นบ้านตามกฎหมายภาค และส่งรายชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์ คาดว่าน่าจะมีประมาณหลักร้อยคนแล้ว</p> <p>- เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ต่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า วันที่ 7 ส.ค.นี้ จะส่งมอบสารสกัดน้ำมันกัญชาให้ สธ. ผ่านทาง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้รักษาอาการและโรคบางชนิด โดยมี 3 สูตร คือ 1.สูตรที่มีสาร THC เต็ม กล่องสีแดง ซึ่งอาจมีฤทธิ์มีนเมาได้ 2.สูตรที่มีสาร CBD เต็ม กล่องสีเขียว มีฤทธิ์มีนเมอดำ และ 3.สูตรที่มีอัตราส่วน CBD และ THC 1 ต่อ 1 กล่องสีเหลือง มีฤทธิ์มีนเมอปานกลาง ทั้งหมดอยู่ในรูปของน้ำมันหยดใต้ลิ้น ซึ่งออกฤทธิ์เร็วและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าการรูปแบบรับประทาน สามารถเจือจางความเข้มข้นได้ตามความต้องการของแพทย์และโรคที่ใช้</p> <p>- เสนอข่าว นายนิคม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า ขณะนี้อนุญาตการปลูกกัญชาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปบำบัดรักษา โดยมี ออย. ดูแลการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปปลูกเอง หาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวคำ MCOT</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>ลักลอบจะถือว่าผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอสรุปข่าว ปลอดภัยกัญชา ติดล็อกกัญชา ตอนที่ 2 กล่าวถึงมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี ขณะนี้แจกน้ำมันกัญชาแล้ว และเตรียมโอนผู้ป่วยกว่า 40,000 คน เข้าระบบสาธารณสุขแทน ส่วนผู้ป่วยบางรายที่รอไม่ไหวก็ไปพึ่งน้ำมันกัญชาจากแหล่งอื่นแทน เพราะเชื่อว่ากัญชาทำให้อาการป่วยที่เป็นอยู่ดีขึ้น โดยในช่วงครึ่งปีมานี้ มีผู้ป่วยซื้อน้ำมันกัญชาจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้เอง ทำให้มีผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว วูบ และประสาทหลอน ถูกส่งเข้ารับการรักษาแบบฉุกเฉินในรพ.ทั่วประเทศมากผิดสังเกต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมนึก ศิริพานทอง แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Bangkok Anti Aging Center ระบุว่า กัญชาอยู่ในตำราแพทย์อายุศาสตร์อินเดียมานานแล้ว มีสรรพคุณรักษาโรค ลดอาการปวด ลดการอักเสบ โดยการใช้ฤทธิ์ในการรักษาโรคต้องสกัดเป็นสาร CBD เท่านั้น จากการทดลองรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง พบมะเร็งเต้านมลดลงและร่างกายผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว โดยต้องให้ร่วมกับยาเพื่อนำทางให้สารสกัดออกฤทธิ์ไปถึงเซลล์มะเร็ง แต่ในโรคมะเร็งรุนแรงยังต้องใช้วิธีการทางการแพทย์ปัจจุบัน เพื่อจัดการกับเซลล์ก้อนมะเร็งใหญ่ก่อน เช่น การคีโม การฉายแสงควบคู่กับการรักษาด้วยสมุนไพรจากสารสกัดกัญชา เพื่อความสมดุลของเซลล์ในร่างกาย</p>
<p>มติชน เว็บไซต์</p> <p>ประชาชาติ เว็บไซต์</p> <p>เดลินิวส์ mcot เว็บไซต์</p> <p>คมชัดลึก แนวนหน้า</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ</p> <p>ข่าวสด เว็บไซต์สนุก</p> <p>ไทยโพสต์</p>	<p>แบ่งงานรองนายกฯ</p> <p>-เสนอข่าว นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.เห็นชอบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ เป็นประธาน คกก.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, คกก.ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี, คกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครกในวัยรุ่น, คกก.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, คกก.วัคซีนแห่งชาติ, คกก.แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอตส์ นอกจากนี้ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ อาทิ คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ, คกก.นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ, คกก.สุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น โดยต้องรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติหน้าที่ให้นายกฯ ทราบทุก 30 วัน</p> <p>นอกจากนี้ ครม.ยังแต่งตั้งข้าราชการการเมืองประจำรองนายกรัฐมนตรี ได้แก่ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำนายอนุทิน ชาญวีรกูล นางโยนงค์ ทิมสุวรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ประจำนายอนุทิน</p>
<p>ข่าวสด คอลัมน์สังคม</p> <p>การเมือง</p>	<p>การบริหารงานของรมว.สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. เป็นปลื้มที่ซูเปอร์โพลล์ยกให้พรรคภูมิใจไทยทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้มากที่สุด เลยจะเร่งผลักดันกัญชาให้ใช้เพื่อรักษาโรคก่อนเป็นลำดับแรก และจะไม่ดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนแน่นอน</p>
<p>สยามรัฐ ข่าวสด</p> <p>เว็บไซต์thaipbs</p> <p>ประชาชาติ เว็บไซต์</p> <p>เดลินิวส์ mcot เว็บไซต์</p> <p>คมชัดลึก แนวนหน้า</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ</p> <p>ข่าวสด</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ยาใหญ่</p> <p>การเมือง</p>	<p>วัคซีนไขหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว ก่อนการประชุมครม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. นำคณะเข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่แก่นายกรัฐมนตรีและครม. และเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย 4.ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัดและผู้ป่วยเบาหวาน 5.ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 6.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยอัลไซม์ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ และ 7.ผู้ที่มีโรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก. หรือค่า BMI มากกว่า 35 กก./ตร.ม. เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อน โดยรับบริการได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้-31 ส.ค. 2562</p> <p>-เสนอว่า ก่อนฉีดวัคซีน นายอนุทิน แช่ว่านนายกฯ ให้ถอดพระออกก่อน กลัวจะแทงเข็มฉีดยาไม่เข้า สุดท้ายฉีดยาเรียบร้อย</p>
<p>ผจก.รายวัน ผจก.</p> <p>ออนไลน์ มติชน ไทย</p> <p>โพสต์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ตรวจสอบจัดซื้อยารพ.กมลลาไสย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 7 ว่า การสอบสวนปัญหาการขาดยา สธ.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงบประมาณ สดง. พบว่าการจัดซื้อยาของรพ.กมลลาไสยมีความผิดปกติ การขาดยาเป็นผลจากการทุจริตและไม่โปร่งใสในการจัดซื้อตั้งแต่ปี 2557 และยังคงหนี้บริษัทยาหลายล้านบาท ทำให้บริษัทยาบางแห่งไม่ยอมส่งยาให้ โดยได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบวินัยทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ หากพบว่ามีการทำผิดจะลงโทษทางวินัยและอาญา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แม้ว่าบุคคลนั้นจะลาออกไปแล้ว ทั้งนี้ ตามกรอบกม.ต้องรู้ผลภายใน 30 วัน สำหรับมาตรการป้องกันการทุจริตในรพ. หากพบว่ารพ.ใดได้รับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดซื้อยา จะสั่งย้ายผอ.รพ.ออกนอกพื้นที่ก่อน แล้วดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบราชการทุกราย</p> <p>นพ.อิทธิพล กล่าวว่า ขณะนี้รพ.กมลลาไสย ไม่มีปัญหาขาดแคลนยาแล้ว เพราะจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง 20 ล้านบาท เพื่อแก้สภาพคล่อง ใช่วิธีให้รพ.แม่ข่ายจัดซื้อแทน รวมทั้งยืมมาจาก รพ.กาฬสินธุ์ รพ.สมเด็จ รพ.ยางตลาด และสั่งซื้อจากบริษัทยา ทำให้มียาเพียงพอจ่ายให้กับผู้ป่วยตั้งแต่เดือนก.ค. ทั้งนี้ จะลงพื้นที่เพื่อสอบถามรายละเอียดจากผู้ป่วยอีกครั้งเรื่องมีการยืมยาเกิดขึ้นอีกทั้งที่แก้ปัญหาแล้ว ซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล</p> <p>- นพ.วรวิทย์ เจริญพร ผอ.รพ.ยางตลาด รักษาการ ผอ.รพ.กมลลาไสย กล่าวว่า ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 7 และสาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 7 ได้สั่งการให้รพ.กมลลาไสย บูรณาการร่วมกับรพ.เครือข่าย เร่งแก้ปัญหาหาไม่เพียงพอ เบื้องต้นยารักษาโรคเรื้อรังชุดแรก ได้นำเงินจากกองทุนช่วยเหลือรพ. ของสสจ.กาฬสินธุ์ 3 ล้านบาท จัดหายาผ่านรพ.สมเด็จมาสำรองเพื่อแจกจ่ายตั้งแต่ 4ส.ค.ที่ผ่านมา และในรอบที่สองจะจัดหายาผ่านรพ.กาฬสินธุ์ คาดว่าจะแจกจ่ายยาครบทุกคนเร็วๆ นี้</p>
เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>ข้อเสนอแก้ปัญหาสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นายไพศาล พืชมงคล อธิบดีกรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า รมว.สธ. มีโอกาสที่สร้างผลงาน โดยให้เรื่อง 1.เร่งสนับสนุนรพ.ให้ขยายตัวตามพระราชประสงค์ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน ในชนบททั่วประเทศ 2.ขยายรพช.ให้ทั่วถึง 3.เร่งขยายหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทย 5 ล้านคน ให้มีความสามารถในการรักษาที่สูง ทำงานอยู่ในชุมชนของตนเอง 4.ส่งเสริมวัดที่มีบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และที่สำคัญ ต้องให้ประชาชนมีสิทธิ์ปลูกและใช้กัญชาในการรักษาความเจ็บป่วยโดยไม่มึนเมา</p>
สยามรัฐ	<p>นวัตกรรมเชียงใหม่เพื่อผู้พิการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดและโฆษก สธ. กล่าวชื่นชมรพ.สต.ฝายแก้ว จ.พะเยา ที่นำเชียงใหม่มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์สำหรับผู้พิการท่อนล่าง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน ลดภาระการดูแลของบุคคลในครอบครัว เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการในพื้นที่</p> <p>นพ.นพดล ทิวาศิริ ผอ.รพ.สต.ฝายแก้ว กล่าวว่า ผู้พิการท่อนล่างและผู้สูงอายุที่เดินไม่ได้ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ไม่สามารถดูแลได้ตลอดเวลา และไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือตนเองที่เหมาะสม จึงเกิดแนวคิดประดิษฐ์นวัตกรรมดังกล่าวขึ้น</p>
มติชน ไทยโพสต์ คมชัดลึก เดลินิวส์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>เรียกคืนเต้านมซิลิโคน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้รับข้อมูลจาก บ. แอลเลอร์แกน จก. และ บ. นีโอฟาร์ม จก. แจ้งขอเรียกคืนผลิตภัณฑ์เต้านมเทียมซิลิโคนชนิดผิวขรุขระ (BIOCELL) ชื่อทางการค้า NATRELLE โดยสมัครใจในทุกขั้นตอนการผลิตที่ยังไม่ได้ฝังในร่างกาย เนื่องจากพบความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่สัมพันธ์กับการเสริมเต้านมเทียม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตโดย Allergan Costa Rica S.R.L ประเทศคอสตาริกา และเจ้าของผลิตภัณฑ์คือ Allergan Plc สหรัฐอเมริกา</p> <p>ศ.คลินิก นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ก่อนทำศัลยกรรมเต้านมควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ รวมทั้งเปรียบเทียบประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดสำหรับผู้ที่ยังศัลยกรรมแล้ว ควรตรวจสอบว่าได้ฝังเต้านมเทียมที่เรียกคืนนี้หรือไม่ พร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงบริเวณรอบเต้านม และบริเวณรักแร้จนถึงกระดูกไหปลาร้าอย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติ เช่น เจ็บ บวม เต้านมขยายขึ้นผิดปกติ ให้ปรึกษาแพทย์ทันที แต่ไม่แนะนำให้ผ่าตัดเต้านมเทียมออกหากไม่พบอาการผิดปกติ</p>
สยามรัฐ	<p>โรครดทไหลยอน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรคมลป อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรครดทไหลยอนเป็นภาวะที่น้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร ทำให้แสบร้อนบริเวณหน้าอก สาเหตุจากความดันของหูรูดส่วนปลายหลอดอาหารต่ำหรือหูรูดเปิดบ่อยกว่าปกติ หรือเป็นโรคไส้เลื่อนกระบังลม รวมทั้งอาจเกิดจากโรคอ้วน ตั้งครรภ์ ใช้จ่ายบางชนิด เช่น ยาหอบหืด ยาความดันบางชนิด ยาโรคซึมเศร้า และสูบบุหรี่</p> <p>นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า โรครดทไหลยอนสามารถดูแลเบื้องต้นได้โดยเลี่ยงอาหารไขมันสูง แบ่งมื้ออาหารเป็นมื้อย่อยหลาย ๆ มื้อ เลี่ยงชา กาแฟ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรนอนหลังประทานอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เลี่ยงสูบบุหรี่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม้ใส่เสื้อรัดรูป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p>โรคกระดูกสันหลังคด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงข่าวเด็กกระดูกสันหลังคดจากการสะพายกระเป๋าเป้ นักเรียนหนัก ว่า จากข้อมูลพบว่าเด็กไทยวัยประถมแบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัว อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อโครงสร้างร่างกายและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็ก และการแบกกระเป๋าที่หนักเป็นเวลานานจะเพิ่มโอกาสในการบาดเจ็บต่อโครงสร้างร่างกาย โดยเฉพาะแขน ไหล่และสะบัก</p> <p>นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า โรคกระดูกสันหลังคดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุ พบ 80% ในเด็ก และกลุ่มที่ทราบสาเหตุ เกิดจากโรคทางพันธุกรรมหรือความผิดปกติของกล้ามเนื้อ ผู้ปกครองสามารถสังเกตอาการได้จากลำตัวของเด็กเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง เมื่อเด็กยืนหันหลังจะเห็นความนูนของกระดูกสะบัก ระดับแนวกระดูกสะโพกที่ไม่เท่ากัน หากต้องแบกกระเป๋าเป็นเวลานาน ควรเปลี่ยนจากกระเป๋าแขนหลังเป็นกระเป๋าลาก แนะนำผู้ปกครองควรสังเกตอาการของเด็ก โดยเฉพาะช่วงอายุ 10-13 ปี หากกระดูกสันหลังผิดรูป ไหล่สูงต่ำไม่เท่ากัน ควรพาเด็กมาพบแพทย์</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>โรคไขกระดูกฝ่อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า โรคไขกระดูกฝ่อเป็นโรคที่ไขกระดูกไม่สามารถสร้างเซลล์เม็ดเลือดได้ ทำให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาโลหิตจาง เลือดออกง่ายจากเกล็ดเลือดต่ำ และติดเชื้อง่าย ในประเทศไทยพบอัตราการเกิดโรค 4 รายต่อประชากร 1 ล้านคนต่อปี พบบ่อยในช่วงอายุ 15-25 ปี และมากกว่า 60 ปี ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุแต่อาจเกิดได้จากโรคทางพันธุกรรม ผู้ป่วยจะมีอาการซีดเนื่องจากไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง ถ้าเม็ดเลือดแดงในร่างกายต่ำมากจะมีอาการอ่อนเพลีย หอบ และเหนื่อยง่าย หากซีดมากอาจทำให้มีภาวะหัวใจล้มเหลวได้ การสร้างเกล็ดเลือดลดลงจะทำให้ผู้ป่วยมีจุดเลือดออกตามตัว มีเลือดออกในช่องปาก ในเพศหญิงอาจมีประจำเดือนมากกว่าปกติ</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา	<p>พัฒนาการแพทย์แผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงนามความร่วมมือกับ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ม.ธุรกิจบัณฑิตฯ ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการงานวิจัย เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการด้านการแพทย์แผนไทย และเปิดตัว Application สำหรับคลินิกการแพทย์แผนไทย ช่วยทำสมุฏฐานวินิจฉัยตั้งแต่ธาตุเจ้าเรือนหลัก ธาตุเจ้าเรือนรอง แนวโน้มและความเสี่ยงทางสุขภาพตามระบบการแพทย์แผนไทย เปรียบเทียบกับการแพทย์แผนปัจจุบัน รวมไปถึงอาหาร น้ำกระสายยา หัตถการที่พึงใช้ ตำรับยาแผนไทยที่พึงแนะนำ</p>
เว็บไซต์แนวหน้า ข่าวสด M Thai	<p>การติดเชื้อจากหมัดแมว</p> <p>-เสนอข่าว สพ.ญ.รัตนพร ตั้งวงวิวัฒน์ กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณีเด็กนักเรียนหญิงชั้น ม.5 จ.เพชรบูรณ์ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากหมัดแมวและเสียชีวิต ว่า จากข้อมูลทางการแพทย์ไม่เคยพบผู้เสียชีวิตติดเชื้อในกระแสเลือดจากเห็บหมัดมาก่อน แต่มีโอกาสน้ำลายหมัดหรือเห็บ อาจทำให้เกิดอาการช็อกอย่างรุนแรงนำไปสู่การเสียชีวิตได้ เบื้องต้นทราบว่าเด็กเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ แต่ต้องรอการสอบสวนอย่างชัดเจน ทั้งนี้ การกัดของเห็บหมัดมักจะอยู่บริเวณข้อเท้าทำให้เกิดการแพ้ น้ำลายแบบเฉียบพลัน ผิวหนังแดงอักเสบภายใน 2-4 ชั่วโมง ซึ่งเห็บหมัดสามารถกำจัดได้ด้วยการอาบน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง, ใช้น้ำส้มสายชูล้างเห็บหมัดให้หลุดทุกเดือน และจัดการสิ่งแวดล้อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า นักเรียนชั้น ม. 5 ที่เสียชีวิต มีโรคประจำตัวคือโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) โดยมีอาการกำเริบอย่างรุนแรงและมีการติดเชื้อร่วมด้วย ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลวและอักเสบเฉียบพลัน ตรวจไม่พบโรคไขเลือดออก</p>
มติชนออนไลน์	<p>จับแพทย์เถื่อนในโรงงาน</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สสจ.ระยอง พร้อมตำรวจ สวป.สภ.ปลวกแดง จ.ระยอง ร่วมกันจับกุม นายบุญมาก พันสีลา อายุ 67 ปี ซึ่งปลอมแปลงเอกสารของแพทยสภา อ้างตัวเป็นแพทย์ทำการรักษาผู้ป่วยภายในห้องพยาบาลของ บ.แห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิได้รับอนุญาต และจำหน่ายจ่ายแจกยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	สุขภาพช่องปาก -เสนอข่าว นพ.ปรารธนา ประสงค์ดี นพ.สจ.ชัยนาท เปิดการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก เขตฯ 3 ปี 2562 ที่ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เพื่อนำเสนอผลงานเด่นของแต่ละจังหวัดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน เป็นตัวอย่างแก่ทันตบุคลากรนำไปใช้พัฒนาและต่อยอดการทำงาน โดยมีทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม 97 คน
คมชัดลึก	หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ -เสนอข่าว สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดโครงการร่วมมือเพื่อประชาชน กำหนดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ภาคกลาง ในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. ณ รพ.อุทัยธานี
ข่าวสด	วิธีเยียวยาอาการออกหัด -เสนอข่าว พญ.นพวรรณ ตันศิริมาศ จิตแพทย์และประธานอนุกรรมการการพัฒนาระบบฟื้นฟูผู้ป่วยเพื่อการฟื้นคืนสุขภาพ รพ.จิตเวชนครราชสีมา กล่าวว่า ปัญหาออกหัด ถูกคนรักนอกใจ เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ สิ่งสำคัญคือ ต้องรู้จักวิธีการเยียวยาฟื้นฟูจิตใจตัวเอง ดังนี้ 1.ปรับใจยอมรับความจริง 2.ไม่หมกมุ่นเก็บปัญหาความรักที่เกิดขึ้นมาคิดซ้ำๆ วอกวน 3.เก็บสิ่งที่จะซ้ำเติมบาดแผลใจหรือกระตุ้นให้ทวนระลึกถึงเรื่องเดิมๆ ออกไป 4.เร่งสร้างสิ่งดีๆ เพิ่มพลังใจสู้ให้ตัวเอง 5.ทำชีวิตแต่ละวันให้มีคุณค่า 6.มีที่ปรึกษาที่ดี 7.ใจเย็นและอดทน
ข่าวสด แนวน้ำ FM 100.5 เดลินิวส์ ไทยรัฐออนไลน์	ไข้เลือดออก -เสนอข่าว สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขประเทศฟิลิปปินส์ยกระดับสถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออกเป็นการระบาดระดับชาติ หลังมีผู้เสียชีวิตแล้ว 622 คน และป่วยกว่า 146,000 คน โดยในพื้นที่วิซายาสตะวันตกมีผู้ป่วยมากที่สุดกว่า 23,000 คน



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch